

Lời Chúa –Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi (04/06/2023)

CÁC BÀI ĐỌC PHỤNG VỤ NĂM A



Bài Đọc I: Xh 34, 4b-6. 8-9

Lời Chúa trong sách Xuất Hành.

^{4b} Khi ấy, ông Mô-sê thức dậy và lên núi Xi-nai theo lệnh của Đức Chúa, tay mang hai bia đá.

⁵ Đức Chúa ngự xuống trong đám mây và đứng đó với ông. Người xưng danh Người là Đức Chúa. ⁶ Đức Chúa đi qua trước mặt ông và xưng : “Đức Chúa ! Đức Chúa ! Thiên Chúa nhân hậu và từ bi, hay nén giận, giàu nhân nghĩa và thành tín.” ⁸ Ông Mô-sê vội vàng phục xuống đất thờ lạy ⁹ và thưa : “Lạy Chúa, nếu quả thật con được nghĩa với Chúa, thì xin Chúa cùng đi với chúng con. Dân này là một dân cứng đầu cứng cổ, nhưng xin Ngài tha thứ những lỗi lầm và tội lỗi của chúng con, và nhận chúng con làm cơ nghiệp của Ngài.”

Đó là lời Chúa

Xướng 1: Lạy Chúa, chúc tụng Ngài là Thiên Chúa tổ tiên chúng con, chúc tụng danh thánh Ngài vinh hiển.

Đáp: Xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời.

Xướng 2: Chúc tụng Chúa trong thánh điện vinh quang,⁵⁴ chúc tụng Chúa trên ngôi báu cửu trùng.

Xướng 3: Chúc tụng Chúa, Đấng ngự trên các thần hộ giá mà thấu nhìn vực thẳm,⁵⁶ chúc tụng Chúa trên vòm trời tận chốn cao xanh.

Bài Đọc II: 2 Cr 13, 11-13

Lời Chúa trong thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

¹¹ Thưa anh em, anh em hãy vui mừng và gắng nên hoàn thiện. Hãy khuyến khích nhau, hãy đồng tâm nhất trí và ăn ở thuận hoà. Như vậy, Thiên Chúa là nguồn yêu thương và bình an, sẽ ở cùng anh em.

¹² Anh em hãy hôn chào nhau cách thánh thiện. Mọi người thuộc dân thánh ở đây gửi lời chào anh em.

¹³ Cầu chúc toàn thể anh em được đầy tràn ân sủng của Chúa Giê-su Ki-tô, đầy tình thương của Thiên Chúa, và ơn hiệp thông của Thánh Thần. A-men.

Đó là lời Chúa

Tụng hô Tin Mừng (x. Kh 1,8)

Al-lê-lui-a. Al-lê-lui-a.: Xin dâng lời tôn vinh chúc tụng Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần

là Thiên Chúa đã có, hiện có và đang đến, xin tôn vinh chúc tụng muôn đời. Al-lê-lui-a.

Bài Tin Mừng: Ga 3, 16-18

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

¹⁶ “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. ¹⁷ Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. ¹⁸ Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án ; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa.”

Phúc âm của Chúa

Suy niệm:

(Trích trong 5 phút Lời Chúa)

Những người yêu nhau thường tặng nhau những món quà. Quà tặng có thể là những món đồ vật chất; nhưng hơn nữa, đó có thể là những lời nói yêu thương, là thời gian người ta dành cho nhau, để thăm viếng nhau, để ở bên nhau, là tất cả những gì người

ta có thể nghĩ ra để trao cho nhau, để cho người mình yêu thấy được tấm lòng chân tình, quý trọng, luyện nhớ và nhất là thấy được tình yêu của mình dành cho người mình yêu thương. Thiên Chúa là chính Tình Yêu. Ngài yêu thương nhân loại đến nỗi ban cho chúng ta Người Con Một của Ngài. Hơn thế nữa, không chỉ đơn thuần là một món quà; Món Quà được treo lên cây thập giá, là Sự Sống được hiến dâng để chúng ta được sống, được cứu độ; Món Quà là Thân Mình hoá thân trong bí tích Thánh Thể, để chúng ta được thành một thân mình với Món Quà Giê-su.

Mời Bạn: Chúng ta có tin và đón nhận Món Quà ấy không? Tin vào những giá trị mà Người Con Một là “Đường, là Sự Thật và là Sự Sống” trao tặng chúng ta? Ngược lại, từ chối Món Quà Giê-su tức là thỏa hiệp với hận thù, dối trá, sự chết... Có khi nào bạn từ chối món quà Người Con Một này không?

Sống Lời Chúa: Món Quà Giê-su được treo trên thập giá: mời bạn đón nhận những thập giá được gửi đến trong cuộc đời bạn. Món Quà là Giê-su hoá thân trong bí tích Thánh Thể, mời bạn siêng năng rước Thánh Thể để trở nên một thân mình với Ngài.

Cầu nguyện: *Lạy Chúa Giê-su, xin cho lòng chúng con thật mềm để dễ dàng đón nhận niềm tin vào Con Thiên Chúa.*

Trích Dẫn 01 Câu Lời Chúa Trong Ngày:

Lễ Chúa Ba Ngôi (Năm A)

Thiên Chúa đã yêu
thế gian đến nỗi đã ban
Con Một, để ai tin vào Con của
Người thì khỏi phải chết, nhưng
được sống muôn đời.

Ga 3, 16

TDC
Trần Đình Cảnh